

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp với một vấn đề nóng, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.



Thường trực HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Ngọc Diệp (cụm công nghiệp Đập Neo, huyện Quỳnh Phụ).

Theo đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, để chuẩn bị cho phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn đi giám sát, khảo sát thực tế một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại 12 CCN trên địa bàn tỉnh; đánh giá sơ bộ về kết quả quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN, đưa ra đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại phiên giải trình, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Từ năm 2015 đến tháng 6/2019, đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra, giám sát gần 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về lĩnh vực đất đai và môi trường; qua đó đã phát hiện, ban hành kết luận, xử lý vi phạm hành chính hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm với số tiền 1,2 tỷ đồng. Đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thực hiện kết luận của đoàn, nộp ngân sách nhà nước trên 900 triệu đồng. Những doanh nghiệp chưa thực hiện kết luận, chưa

khắc phục sai phạm, Sở đã có văn bản đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, cần có cơ chế, chế tài xử phạt nghiêm có tính răn đe hơn nữa. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đưa ra một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra đột xuất... Trong phần giải trình về lĩnh vực quản lý, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư đã nhận trách nhiệm khi để một số doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm về chuyển nhượng, thuê mượn lại đất, sử dụng đất không đúng giấy phép xây dựng, đồng thời tự đề ra giải pháp, lộ trình bước các đơn vị khắc phục vi phạm. Cũng tại phiên giải trình, lãnh đạo Sở Xây dựng đồng tình với những đánh giá về những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN trên địa bàn tỉnh mà báo cáo của đoàn giám sát đã chỉ ra, nêu một số sai phạm chủ yếu của các doanh nghiệp, cơ

sở sản xuất, kinh doanh như: xây dựng sai so với quy định tại giấy phép xây dựng hoặc chưa có giấy phép xây dựng đã tự ý xây dựng công trình nhà xưởng trên diện tích đất sai quy định, một số đơn vị gặp khó khăn trong thu hút lao động nên tiến độ xây dựng công trình chậm dần đến lãng phí nguồn tài nguyên đất... Vì vậy, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến xây dựng cho cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý trật tự xây dựng, tăng cường công tác thanh tra, giám sát sau đấu tư các dự án.

Mục đích của phiên giải trình là thông qua báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, qua các vấn đề trong quá trình tự đề ra giải pháp, lộ trình bước các đơn vị khắc phục vi phạm, chỉ ra tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các CCN trên địa bàn tỉnh, từ đó xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành có liên quan, để xuất giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời những

tồn tại, hạn chế trong thời gian tới cơ bản đã đạt được. Đồng chí Nguyễn Hồng Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình với quy mô và nội dung chuyên sâu về một vấn đề cụ thể. Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn đúng chủ đề mà nhân dân quan tâm nên phiên giải trình đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời gợi mở cách làm mới để Thường trực HĐND tỉnh tổ chức, nâng cao chất lượng các phiên giải trình theo chuyên đề tiếp theo giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Việc tổ chức phiên giải trình chuyên đề giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh cũng đã được các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân đánh giá cao. Đồng chí Bùi Mạnh Hà, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân (Kiến Xương) chia sẻ: Trước đây, HĐND tỉnh chỉ thực hiện chất vấn các thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp của HĐND tỉnh. Việc tổ chức phiên giải trình là cách làm mới thể hiện rõ trách nhiệm, sự quyết tâm của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan dân cử trước cử tri và nhân dân. Thông qua việc giám sát và phiên giải trình sẽ góp phần chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngăn chặn kịp thời các sai phạm, từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các CCN nói riêng đi vào nề nếp. Tôi mong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh với nhiều nội dung còn những tồn tại, bất cập mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh không chỉ làm rõ trách nhiệm mà quan trọng hơn là nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn cuộc sống để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cử tri, nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của HĐND.

THU HIỀN

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA BÁC



Trường THCS Trần Phú tổ chức hoạt động ngoại khóa 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những kết quả rất đáng tự hào trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Thực hiện lời căn dặn của Người, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm lo đến việc "trồng người", "vì lợi ích trăm năm" của đất nước, của dân tộc. Trường phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, thực hiện Di chúc của Bác trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi nhà trường, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh với tinh thần "Đù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt". Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn cuộc sống để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cử tri, nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của HĐND.

là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...; đồng thời, đưa kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, phân loại đảng viên, cán bộ, viên chức hàng năm. Bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ về quan điểm đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng; tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục; quan tâm chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; triển khai mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh; thực hiện công khai, minh bạch trong đánh giá chất lượng dạy và học; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương, tạo sự thống nhất, đồng thuận, hỗ trợ cho công tác giáo dục ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị trường học lồng ghép, tích hợp giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn khoa học xã hội. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - "50 năm thực hiện Di chúc của Người". Qua đó, học sinh không chỉ học được những bài học về đạo đức, lối sống của Bác mà còn phải biết thực hành, vận dụng bài học đó vào cuộc sống.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, đạt nhiều thành tích trong năm học 2018

- 2019: dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục của tỉnh, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt vị trí dẫn đầu trong các cuộc thi thơ, tìm kiếm tài năng quốc gia; đạt 13 học chương vàng, 3 học sinh thủ khoa toàn quốc, 35 học sinh thủ khoa cuộc thi Toán tuổi thơ, tìm kiếm tài năng Toán học trẻ; cấp tỉnh: đạt giải nhất toàn đoàn học sinh giỏi lớp 9... Duy trì ổn định quy mô trường lớp và chất lượng các cấp học, với tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đạt 100% dân số độ tuổi, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thành phố thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình cao nhất tỉnh (272/475 em, chiếm 57,3% học sinh dự thi, có 5/8 môn chuyên học sinh thành phố đỗ thủ khoa). Đối ngũ giáo viên các trường đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 94,3%. Công tác phối hợp tổ chức phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tổ chức tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều phong trào, hoạt động của ngành được triển khai thực hiện, bảo đảm kỷ cương, nề nếp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục đổi mới, gắn việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

MINH NGUYỄN

Ươm mầm xanh tương lai

Những năm qua, Trường Mầm non Quang Minh (Kiến Xương) không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, trở thành điểm sáng về giáo dục mầm non của huyện.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Minh cho biết: Sau gần 25 năm thành lập, từ 6 điểm trường phân tán với cơ sở vật chất thiếu thốn song được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đến nay Trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại với 1 điểm trường tập trung có đầy đủ phòng học, phòng chức năng và các trang

thiết bị dạy học hiện đại. Khuôn viên khu vui chơi rộng rãi, hệ thống phòng học thoáng mát theo chuẩn quốc gia mức độ II, đáp ứng việc chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay. Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 10 nhóm lớp với 315 học sinh. Xác định việc chăm sóc, giáo dục trẻ là nhiệm vụ quan trọng, nhà trường luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ,

giáo viên, nhân viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt tình yêu thương con trẻ trên hết, coi trẻ như con, cháu để chăm sóc, nuôi dưỡng. Hàng năm, 100% cán bộ, giáo viên của Trường tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong dịp hè, tập huấn mô đun qua mạng, các buổi sinh hoạt chuyên đề. Hiện nay, Trường

có 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó trên 91% có trình độ trên chuẩn.

Nhà trường cũng là một trong những đơn vị đi đầu của ngành Giáo dục huyện Kiến Xương trong thực hiện các chương trình giáo dục mầm non mới. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp trẻ phát huy khả năng tư duy, sáng tạo. Các con được rèn kỹ năng sống, biết yêu thương, gần gũi, thân thiện với mọi người. Cô giáo Hồ Thị Nga, khối trưởng khối 5 tuổi, Trường Mầm non Quang Minh cho biết: Trong quá trình giảng dạy, Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các khối, giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tạo cho trẻ học không khí sinh động, hấp dẫn để trẻ tiếp thu các kiến thức. 100% cán bộ, giáo viên có laptop, sử dụng thành thạo máy vi tính và máy chiếu. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường còn tích cực tham gia nghiên cứu và có nhiều sáng kiến, cải tiến hữu ích được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, Trường Mầm non Quang Minh là cơ sở giáo dục mầm non đầu tiên trong huyện triển khai lắp đặt camera tại các lớp học, sân vườn, bếp ăn...

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cũng như hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".



Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Quang Minh trồng rau sạch phục vụ bữa ăn của trẻ.

Khuôn viên của Trường được xây dựng, bố trí hợp lý, thoáng mát theo tiêu chí "xanh, sạch, đẹp", thân thiện, an toàn với trẻ. 100% cán bộ, giáo viên có khu vui chơi giao thông, khu phát triển thể chất, khu chợ quê, thư viện xanh, sân khấu ngoài trời... giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc xây dựng, cải tạo khu vui chơi đều được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Theo đồng chí Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Minh: Trường thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ, trong đó lấy chất lượng để duy trì số lượng, hàng năm đều đạt, vượt kế hoạch được giao. Cùng với đó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường còn tích cực

thực hành tiết kiệm theo gương Bác như trồng rau sạch, chăn nuôi lợn, gà, cá. Đến nay, vườn rau sạch của Trường đáp ứng 100% nhu cầu bữa ăn của trẻ. Từ nguồn tăng gia sản xuất, Trường đã hỗ trợ từ 200 - 300 đồng/bữa ăn/trẻ... Thuộc đo cho thành công của Trường là sự ghi nhận, hài lòng và tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là của các bậc phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Quang Minh luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo từ thiện. Mỗi năm học, Trường nhận chăm sóc 1 - 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm, Trường có từ 10 - 13 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện...

Chi Nguyễn Thị Quý, thôn Thống Nhất, xã Quang Minh, là phụ huynh học sinh tâm sự: Tại Trường Mầm non Quang Minh, các con được tu dưỡng không bị ràng buộc khuôn khổ, đời sống học tập thoải mái, tích cực giúp cho các bé tự tin giao tiếp và rèn luyện được kỹ năng sống cho các con. Chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng khi con được học tập tại trường.

Với sự nỗ lực không ngừng trong công tác chuyên môn, giữ gìn đoàn kết nội bộ, Trường Mầm non Quang Minh là điểm sáng trong bậc học mầm non của huyện, tỉnh. Nhiều năm liền, Trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh.

TẮT ĐẠT



Học sinh Trường Mầm non Quang Minh trong giờ học ngoại khóa về an toàn giao thông.